

'CHAYO' จบดีลซื้อหนี้พันล้านส่งชีกล้นรายได้โตทะลุเป้า 10%

กันหุน - “สุชสันต์ ยศะสินธุ์” บอสใหญ่ CHAYO แยมเตรียมจบดีลซื้อหนี้เพิ่มพันล้านบาทปลายสิงหาคมนี้ ดันพอร์ตแตะ 4 หมื่นล้านบาท จากปัจจุบัน 3.7 หมื่นล้านบาท ชี้ทิศทางผลงานไปได้สวย คาดรายได้ปีนี้มีลุ้นโตเกินเป้าหมาย 10% เชื่อสัดส่วนปี 2563 เปลี่ยนหลังเดินเครื่องธุรกิจใหม่

นายสุชสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท-ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าจะปิดดีลซื้อหนี้เสียจากสถาบันทางการเงินเข้ามาบริหารเพิ่มอีกราวหลักพันล้านบาท ได้ในต้นเดือนกันยายน หรือปลายเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นประมูลเพื่อซื้อหนี้ดังกล่าว → **อ่านต่อหน้า 31**



สุชสันต์ ยศะสินธุ์

CHAYO (ต่อจากหน้า 3)

โดยมีจำนวน 2-3 ตีล มูลค่าหนี้อยู่ในหลักร้อยล้านบาท และพันล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินงานตามแผน โดยตั้งเป้าจะซื้อพอร์ตหนี้เสียให้เพิ่มขึ้นไปถึง 40,000 ล้านบาท จากปัจจุบันมีหนี้เสียที่บริหารอยู่ราว 37,000 ล้านบาท

● ลุยซื้อหนี้เข้าพอร์ตเทียบ

ทั้งนี้แบ่งเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 35,000 ล้านบาท และหนี้ที่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ขณะที่บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการที่จะขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นกู้ รองรับการซื้อหนี้อย่างต่อเนื่อง แต่มูลค่าหนี้ยังต้องประเมินอีกครั้งว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินมากน้อยเพียงใด

ขณะที่ทิศทางธุรกิจในครึ่งปีหลังปี 2561 บริษัท

คาดว่าธุรกิจบริหารหนี้เสียจะยังเติบโตต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจเจรจาและติดตามทวงถามหนี้ยังมีการขยายตัวเป็นไปตามแผน โดยในช่วงครึ่งปีแรกของบริษัทนี้ บริษัทได้รับงานบริการและติดตามทวงถามหนี้ จากสถาบันการเงินชั้นนำและบริษัทชั้นนำในตลาดเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าในปีนี้น่าจะได้จากการให้บริการจะเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 10%

อีกทั้งธุรกิจการปล่อยสินเชื่อ หรือธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้แจ้งข่าวมาก่อนหน้านี้ คาดจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงปลายปีนี้ และน่าจะเห็นผลที่ชัดเจนตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป อนึ่ง ตามที่ประชุมคณะกรรมการวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท ชโย เงินกู้ จำกัด เพื่อขอใบอนุญาตในการปล่อยสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อ Nano Finance และสินเชื่อ Pico Finance และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน

โดยบริษัทถือหุ้น 70% ร่วมกับนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติถือหุ้น 30% มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท

● ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล

โดยบริษัทตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านบริษัท ชโย เงินกู้ จำกัด และการปล่อยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัท ชโย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในเบื้องต้นร่วมกันประมาณ 100 ล้านบาท ส่วนในอนาคต 1-2 ปีข้างหน้า บริษัทคาดว่าจะปล่อยสินเชื่อได้ถึง 500 ล้านบาท

สำหรับการปล่อยสินเชื่อทั้ง 2 บริษัทจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเงินทุน และเข้าแหล่งเงินทุนจากสถาบันทางการเงินไม่มาก โดยเฉพาะลูกค้าที่ต้องการเงินทุน และมีหลักประกัน รวมถึงลูกค้าที่ต้องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และขายให้กับบริษัทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งบริษัทมองเห็นโอกาสในการปล่อยสินเชื่อในจุดนี้ ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทมองทิศทางรายได้ในปี 2561 มีโอกาสจะเติบโตได้สูงกว่าเป้าหมายที่ 10% จากการรับซื้อหนี้มากขึ้น ล่าสุดบริษัทปรับเป้าการซื้อหนี้หรือสินทรัพย์ต่อคุณภาพเข้ามาบริหารเป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทในปี (หลังจากที่ได้ซื้อหนี้ 8,000 จาก UOB เข้ามาบริหาร) โดยทั้งนี้สถาบันการเงินต่างๆ ได้มีการทยอยขายหนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน อนึ่ง 3 เดือนแรกบริษัทมีรายได้แล้ว 50.54 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 14.47 ล้านบาท

นายสุชสันต์ กล่าวก่อนหน้านี้ว่า สำหรับในปี 2563 บริษัทคาดว่าสัดส่วนรายได้จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก โดยเป็นสัดส่วนรายได้จากการซื้อหนี้เข้ามาบริหารจะอยู่ที่ 78-80% รับบริหารหนี้เสียประมาณ 17-18% ส่วนที่เหลือมาจากธุรกิจคอลเลกชันเดบิตอร์ประมาณ 2%